



ในวันแรกที่ผมมาที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเรียนและเที่ยวกับเพื่อนที่ต่างประเศมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก ถ้าจะให้เล่าผมขอเริ่มเล่าจากการจัดกระเป๋าเดินทาง ก่อนที่จะมาญี่ปุ่นผมและเพื่อนได้ตกลงกันว่า จะเตรียมของไปญี่ปุ่นให้หน่อยที่สุดเพื่อที่จะได้ซื้อของฝากหรือซื้อของกลับมาให้มากที่สุด พอมาถึงญี่ปุ่นผมและเพื่อนๆเปิดกระเป๋าเดินทางดูว่าของนั้นในเตรียมอะไรกันมาบ้างสรุปแล้ว เอาเสื้อและกางเกงมาเพียงไม่กี่ตัวที่เหลือเป็นอาหารแห้ง เช่น มาม่า น้ำพริก หมูกระฉก

วันที่สอง ของการมาญี่ปุ่นผมและเพื่อนได้ไปเดินเที่ยวและชมสถานที่ภายในเขตฮากาตะ ตัวผมรู้สึกว่สิ่งที่เห็นมันเป็นสิ่งที่แปลกตามากไม่ว่าจะเป็นคนหรือแม้กระทั่งร้านอาหาร ห้าง การบริการ มันเป็นสิ่งที่ต่างจากไทยมาก

วันที่สาม ของการมาญี่ปุ่นเป็นวันแรกที่จะเริ่มเรียนภาษาและได้ไปเห็นสถานที่เรียน มันทำให้ผมและเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นทำให้เราตื่นกันเร็วมากเนื่องจากเรียน 9:30 น เราจึงตื่นตั้งแต่ 6:00 น ที่เราตื่นเร็วเพราะว่าในห้องเรานั้นมีห้องน้ำเพียงห้องเดียวเราต้องสลับกันใช้ถึง 4 คนและหลังจากนั้นเราก็ต้องเดินไปที่เรียนอีก เนื่องจากค่อนข้างไกลจากที่พัก แต่มันเป็นการเดินที่สนุกมาก เราไม่รู้จกทางเราจึงใช้ Google map นำทางเราไปทำให้เราได้เห็นบรรยากาศบ้านเมืองเขา ได้เดินชมวิวจนกว่าจะถึงที่เรียนของเรา



หลังจากวันนั้นผมก็ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมากมายได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการที่ผมได้ลองมารับประทานอาหารที่ญี่ปุ่นได้กินร้าน บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง บุฟเฟ่ต์ชาบู บุฟเฟ่ต์ปู มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากครับ เนื่องจากการบริการของคนญี่ปุ่นและลักษณะการกินของคนญี่ปุ่นนั้นเวลาสั่งอาหารมาจะสั่งไม่ค่อยมากค่อยๆกินและ กินน้อยๆซึ่งต่างจากประเทศไทยที่เวลากินบุฟเฟ่ต์นั้นต้องสั่งมาทีละมากๆและกินให้เยอะๆไม่ค่อยคุยกันหรือคุยกันแต่ก็ยังกินเยอะอยู่ดี ที่ญี่ปุ่นนั้นเขาจะกินน้อยๆและคุยให้มากๆเน้นคุยกันมากกว่า ต่อมาผมก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าชื่อดังที่มีเกี่ยวกับด้านการเรียน ด้านความรัก และก็ได้ไปวัดที่มีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ไปชมสวนดอกไม้ ได้ไปชมทะเลที่มีทิวทิวสีเขียวตั้งอยู่กลางทะเลมันสวยมากครับ การมาเรียนที่ญี่ปุ่น 41 วัน ทำให้ผมได้เห็นอะไรต่างๆมากมาย ทำให้ผมได้ประสบการณ์ใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมัน ทำให้ผมสนุกมากๆครับ

นาย ธนากร หอมมณี 60137023-2